

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	การดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	
1.	ประชุมคณะทำงานประเมินITA และนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการประเมินจากภายนอก แจ้งให้ คณะทำงานประเมินITA และผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางปรับปรุง		ดำเนินการ เมื่อวันที่ 13 มี.ค.66			รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2	ปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในwebsite-ของคณะพยาบาลศาสตร์		ดำเนินการ แล้วเสร็จ เมื่อ 28 เม.ย. 66			คณะทำงานคณะทำงานประเมินITA คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล (ตามภารกิจที่รับผิดชอบ)
3	ประชุมติดตามข้อมูล เพื่อนำขึ้น website		ประชุม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20เม.ย. 66			รองคณบดีฝ่ายบริหาร
4	จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของคณะพยาบาลศาสตร์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แก่บุคลากรของคณะพยาบาล ศาสตร์		จัด ประชุม วันที่13 มี.ค.66			รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5	ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment:IIIT)		ประเมิน ระหว่าง 13-31 มีค66			รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้างานบริหารจัดการ หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
6	ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:EIT)		ประเมิน ระหว่าง 15-31 มีค66			รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้างานบริหารจัดการ
7	จัดการบรรยายเรื่อง “แนวทางในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ”			จัด บรรยาย วันที่19 เม.ย.66		รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้างานบริหารจัดการ

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	การดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	
8	ประชาสัมพันธ์สื่อ/ตัวอย่าง/ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ บุคลากรและนักศึกษา	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2566 ทางไลน์กลุ่มบุคลากร และwebsite				รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ สื่อสารองค์กร
9	ประชาสัมพันธ์ชื่นชมคนดี ที่เป็นแบบอย่าง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต/การมีคุณธรรม จริยธรรม	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2566 ทางไลน์กลุ่มบุคลากร Facebook และบอร์ด ประชาสัมพันธ์				รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ สื่อสารองค์กร
10	ติดตามผลการประเมินธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์				ดำเนินการ ในไตรมาส 4	หัวหน้างานบริหารจัดการ